

Bầu cử sớm tại TP. Hải Phòng, các tỉnh Bắc Ninh, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Định

Ngày 22.5, được sự đồng ý của Hội đồng Bầu cử quốc gia, nhiều khu vực bỏ phiếu tại TP. Hải Phòng, các tỉnh Bắc Ninh, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông và Bình Định đã tổ chức bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, sớm hơn 1 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc đã được Quốc hội ấn định vào hôm nay, 23.5.

Tại Bắc Ninh: Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức bỏ phiếu sớm tại 14 điểm bỏ phiếu của thành phố Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn, huyện Tiên Du và huyện Gia Bình cho gần 3.400 cử tri là lực lượng cán bộ Công an, Quân sự tỉnh Bắc Ninh, một số y, bác sĩ, lực lượng làm nhiệm vụ, trường hợp cách ly tập trung, cử tri đang điều trị...

Bầu cử sớm tại TP. Hải Phòng, các tỉnh Bắc Ninh, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Định

Tổ bầu cử số 7, phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn được thực hiện theo hình thức bầu cử tập trung tại hòm phiếu chính cho 43 cử tri là giáo viên và học sinh của Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh và bầu hòm phiếu phụ cho 137 cử tri là lực lượng làm nhiệm vụ và các cử tri là F1 đang cách ly tập trung (có 102 F1). Ngay từ đầu giờ sáng, cử tri là giáo viên, học sinh tại trường đã có mặt thực hiện quyền công dân. Trước khi vào bỏ phiếu, các cử tri thực hiện đúng quy định phòng, chống dịch bệnh, giữ khoảng cách an toàn 2 mét, đeo khẩu trang, khử khuẩn, kiểm tra thân nhiệt... Đặc biệt, tại khu vực ghi phiếu được Ban tổ chức trang bị hệ thống vách ngăn, chống tiếp xúc giữa các cử tri.

Song song với hoạt động bầu cử tập trung, cán bộ của Tổ bầu cử thực hiện nhiệm vụ tại nơi cách ly tập trung. Trong bối cảnh Bắc Ninh liên tiếp phát hiện bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 những ngày gần đây, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thị xã Từ Sơn Lê Xuân Lợi cho biết, thị xã đã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành tập trung vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế, thực hiện tốt cuộc bầu cử. Các điểm bỏ phiếu trên địa bàn thị xã đều thực hiện nghiêm hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử Quốc gia và Ủy ban Bầu cử tỉnh, đáp ứng tình hình thực tiễn. Công tác chuẩn bị bầu cử tại khu cách ly tập trung được thị xã đặc biệt chú trọng. Trước ngày bầu cử, toàn bộ khu cách ly được khử khuẩn, thực hiện nghiêm quy trình phòng, chống dịch bệnh, tránh lây nhiễm chéo. Tổ bầu cử và cán bộ y tế mang hòm phiếu phụ đến từng phòng cách ly hướng dẫn cử tri thực hiện bỏ phiếu và hoàn thành các thủ tục bầu cử theo đúng quy định... Sau khi tiếp nhận hòm phiếu phụ, Tổ bỏ phiếu tiến hành khử khuẩn hòm phiếu và toàn bộ phiếu cử tri, danh sách cử tri; mang hòm phiếu đến từng phòng để cử tri thực hiện bầu cử. Sau mỗi lần thu phiếu, Tổ bầu cử khử khuẩn hòm phiếu và đến các phòng khác. Khi Tổ bầu cử đi làm nhiệm vụ đi theo 1 chiều, để tránh lây nhiễm chéo cho cử tri. Trước khi kiểm phiếu, hòm phiếu và các phiếu bầu đều được khử khuẩn, niêm phong hòm phiếu gửi lại Tổ bầu cử.

Tính đến 16 giờ 45 phút ngày 22.5, tại các điểm bầu cử sớm, Ủy ban bầu cử tỉnh Bắc Ninh ghi nhận đã có 100% cử tri đi bầu cử, không có tình huống bất thường xảy

ra. Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Trọng Tân cho biết, công tác bầu cử diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy định.

Tại TP. Hải Phòng: cử tri huyện đảo Bạch Long Vĩ đã tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là đơn vị đầu tiên của TP. Hải Phòng tổ chức bầu cử sớm trước 1 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc. Tất cả nhà dân, trên các tàu, thuyền đang neo đậu tại Âu cảng đều treo cờ Tổ quốc, các tuyến đường của huyện được trang hoàng cờ hoa rực rỡ. Quân, dân huyện đảo và cử tri đăng ký bỏ phiếu tại huyện đảo đều hào hứng thực hiện trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ công dân, lựa chọn những ứng cử viên tiêu biểu, đủ đức, tài tham gia Quốc hội và HĐND các cấp. Cử tri huyện đảo mong muốn những người trúng cử sẽ thực sự đại diện cho tiếng nói của người dân, đóng góp tích cực xây dựng huyện đảo ngày càng giàu đẹp, trở thành trung tâm hậu cần nghề cá và tìm kiếm cứu nạn khu vực phía Bắc.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện Bạch Long Vĩ Trần Quang Tường cho biết, huyện đảo thuộc đơn vị bầu cử số 1 của TP. Hải Phòng với 6 khu vực bỏ phiếu. Do đặc thù của huyện đảo, cử tri tại Bạch Long Vĩ chỉ bầu cử 3 cấp, gồm: bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng và đại biểu HĐND cấp huyện.

Đề ngày bầu cử diễn ra an toàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Bạch Long Vĩ đã chỉ đạo lực lượng công an, Ban Chỉ huy quân sự huyện, các đơn vị trên địa bàn bảo vệ 24/24 giờ, tuần tra kiểm soát trên biển, vùng biển quanh đảo để không có tình huống bất ngờ xảy ra. Các điểm bầu cử đều phun khử khuẩn đầy đủ, chuẩn bị sẵn nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang, máy đo thân nhiệt, bố trí cán bộ y tế, hướng dẫn cử tri thực hiện giãn cách 2m và các biện pháp phòng dịch khi đến bầu cử. Ngoài cử tri là công dân trên đảo, huyện đảo Bạch Long Vĩ còn tạo điều kiện thuận lợi để cử tri là ngư dân các địa phương đang đánh bắt, neo đậu tàu thuyền gần cảng, công nhân lao động đang công tác, thi công trên đảo thực hiện quyền bầu cử. Trước đó, Ủy ban Bầu cử huyện, các tổ bầu cử đã tuyên truyền cho các ngư dân về ngày hội bầu cử để họ có kế hoạch khai thác, đánh bắt phù hợp và tham

gia bầu cử đúng thời gian quy định. Ban quản lý Cảng đảo Bạch Long Vĩ cũng chủ động, bố trí phương tiện đưa ngư dân từ nơi neo đậu tàu thuyền lên cảng, thực hiện quyền công dân. Đến 10h45 phút sáng cùng ngày, tỷ lệ cử tri huyện đảo đã tham gia bỏ phiếu đạt 97%.

Tại tỉnh Kon Tum: Gần 10.000 cử tri ở 6 xã Ngọc Linh, Mường Hoang, Đắk Man, Đắk Plô, Đắk Nhoong, Đắk Long của huyện vùng biên Đắk Glei và khu vực bỏ phiếu tại Đồn Biên phòng Đắk Xú (huyện Ngọc Hồi) đã tham gia bầu cử sớm.

Tại tổ bầu cử số 3 thôn Măng Khênh, xã Đắk Man huyện Đắk Glei, có 367 cử tri, 97% là người Giê Triêng, ngay từ sáng sớm người dân đã đến điểm bỏ phiếu (nhà rông của thôn) để đi bầu cử. Nhằm bảo đảm công tác phòng dịch Covid-19, chính quyền đã thông báo để cử tri chia thời điểm đi bỏ phiếu. Tại điểm bầu cử, các thành viên trong tổ bầu cử đã kê vạch, xếp ghế với khoảng cách 2 mét. Trước khi bỏ phiếu, cử tri đều được đo thân nhiệt, khử khuẩn. Tại khu vực bỏ phiếu, trong nhà rông, các thành viên tổ bầu cử đều tận tình hướng dẫn cử tri cách bỏ phiếu đúng. Vì là khu vực có đồng người dân tộc thiểu số nên nhiều thành viên tổ bầu cử là người địa phương hoặc thông thạo tiếng Giê Triêng hỗ trợ cử tri bỏ phiếu theo đúng quy định.

Cử tri là cán bộ, chiến sĩ 6 đồn Biên phòng đứng chân trên 2 huyện Đắk Glei và Ngọc Hồi cũng đã đi bỏ phiếu theo đúng quy định. Hiện nay, Bộ đội biên phòng tỉnh đang tổ chức lực lượng bám trụ trên biên giới để ngăn chặn tình trạng vượt biên, xuất nhập cảnh trái phép và phòng chống dịch theo chỉ đạo của các cấp. Do đó, trong quá trình tổ chức và tham gia bầu cử, các đơn vị chức năng bầu cử theo hình thức cuốn chiếu; cán bộ, chiến sĩ thay phiên nhau bỏ phiếu để bảo đảm quân số trực ở các tổ, chốt nơi biên giới, vừa thực hiện quyền của cử tri theo quy định.

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Kon Tum Nguyễn Văn Hòa cho biết, tại các điểm bầu cử sớm, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng về ngày bầu cử, phát thẻ cử tri, thông báo địa điểm, thời gian bỏ phiếu đến toàn thể cử tri để người dân tích cực tham gia bầu cử. Trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã xây dựng phương án và hướng dẫn cụ thể về công tác phòng,

chống dịch như: bố trí không gian khu vực bảo phiếu, thiết bị y tế, phòng tạm cách ly; xây dựng quy trình bỏ phiếu cụ thể cho từng nơi... Đến cuối buổi sáng 22.5, việc bỏ phiếu tại các điểm bầu cử sớm trên địa bàn tỉnh Kon Tum đều diễn ra thuận lợi. Người dân hưởng ứng và tuân thủ đầy đủ các quy định phòng, chống dịch khi bầu cử.

Tại tỉnh Đắk Lắk: Cử tri tại nhiều đơn vị lực lượng vũ trang của Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã đi bầu cử ở 14 khu vực bỏ phiếu sớm của TP. Buôn Ma Thuột và các huyện biên giới Ea Súp, Buôn Đôn.

Đúng 7 giờ sáng, tại khu vực bỏ phiếu số 13, toàn bộ cử tri là cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Huân luyện - Cơ động thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đóng trên địa bàn xã Krông Na, huyện biên giới Buôn Đôn đã có mặt khá đông để thực hiện quyền công dân. Do tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên công tác phòng dịch tại khu vực bỏ phiếu được thực hiện nghiêm ngặt, theo hướng dẫn của ngành Y tế và Ủy ban Bầu cử tỉnh: từ khâu sát khuẩn tay, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách... trong quá trình làm các thủ tục bầu cử.

Dự khai mạc và kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 13, Tiểu đoàn Huân luyện - Cơ động, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung đánh giá cao đơn vị đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản, theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ủy ban bầu cử các cấp, nhất là thực hiện tốt công tác phòng dịch. Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung yêu cầu, sau khi hoàn thành quyền và nghĩa vụ công dân, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ giữ vững vị trí công tác, luôn luôn sẵn sàng chiến đấu, kiểm soát chặt tuyến biên giới để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Ngày hội toàn dân đi bầu cử 23.5, cũng như thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh.

Ngay trong buổi sáng, 100% cử tri tại các đơn vị Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành bầu cử sớm. Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, công tác bầu cử tại các khu vực diễn ra trang trọng, trật tự, bảo đảm bảo yếu tố phòng dịch Covid-19 theo quy định chung. Cán bộ, chiến sĩ phấn khởi, hào hứng thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Sau khi bỏ phiếu xong, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang của tỉnh nhanh chóng trở về vị trí công tác, triển khai kế hoạch nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn cho Ngày hội non sông diễn ra vào ngày 23.5.

Tại tỉnh Đắk Nông: 13 điểm bầu cử của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng trên khu vực biên giới tỉnh đã đồng loạt tổ chức bầu cử sớm. Đây cũng là các đơn vị bầu cử sớm duy nhất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông để cử tri là cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng đang làm nhiệm vụ trên địa bàn biên giới thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Trong đợt bầu cử này, tất cả các đồn biên phòng và Tiểu đoàn Huân luyện Cơ động đều đã thành lập đơn vị bầu cử riêng, trực thuộc Ủy ban Bầu cử các xã biên giới. Cử tri bộ đội biên phòng tiến hành bầu 3 cấp là đại biểu Quốc hội Khóa XV, đại biểu HĐND cấp tỉnh và cấp huyện. Trong ngày bầu cử 22.5, các đồn biên phòng chia làm 2 ca bỏ phiếu. Sau khi ca đầu tham gia bỏ phiếu xong, các cán bộ, chiến sĩ sẽ lên các chốt trực để những cử tri còn lại về đồn bầu cử. Điều này, vừa bảo đảm cho công tác bầu cử, vừa duy trì lực lượng, “khóa chặt” biên giới, ngăn chặn các hành vi xuất nhập cảnh trái phép 24/24. Sau khi hoàn thành công tác bầu cử tại đơn vị, cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng sẽ triển khai lực lượng bảo vệ biên giới, bảo vệ các khu vực trọng điểm và các tổ bầu cử khác trên địa bàn.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Nông, tính đến thời điểm 9 giờ ngày 22.5, tất cả các cử tri thuộc lực lượng bộ đội biên phòng trên tuyến biên giới đều hoàn thành nghĩa vụ công dân của mình, công tác bầu cử được tiến hành chặt chẽ, bảo đảm an toàn.

Tại tỉnh Bình Định: Đến 10 giờ sáng cùng ngày, gần 2.000 cử tri ở 10 khu vực bỏ phiếu bầu cử sớm của 3 xã vùng cao thuộc huyện Vân Canh và Vĩnh Thạnh đã hoàn thành việc bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội Khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trước đó, theo ghi nhận của phóng viên, tại các điểm bỏ phiếu, cử tri vùng cao, chủ yếu là đồng bào dân tộc Bana đã có mặt từ rất sớm, nhiều người mặc trang phục truyền thống, nét mặt phấn khởi. Lực lượng làm công tác tổ chức bầu cử đã bố trí nước sát khuẩn, bảo đảm giãn cách và yêu cầu 100% cử tri phải sát khuẩn, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt trước khi tới thùng phiếu. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh Bình Định Đoàn Văn Phi cho biết, tất cả các điểm bầu cử sớm ở Bình Định đều thực hiện theo đúng luật; công tác phòng, chống dịch Covid-19 được bảo đảm; cử tri đi bầu đạt tỉ lệ rất cao. Cử tri ý thức rất rõ quyền, trách nhiệm của mình nên đến các điểm bỏ phiếu từ sáng sớm, không khí tươi vui phấn khởi, an toàn tuyệt đối.

NGUYỄN BÌNH - BÁCH HỢP